

แสนสิริทุ่ม100ล้าน ลุย'ช่วยคนตัวเล็ก' ปูทางฟื้นเศรษฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ● “เศรษฐา ทวีสิน” ซีอีโอแสนสิริ
ทางโรตแมฟ “ไม่ทอดทิ้งใคร” อัดฉีด 100 ล้าน
สร้างต้นแบบช่วยคนตัวเล็ก หวังลดปัญหา
เหลื่อมล้ำจี้รัฐยกวาระแห่งชาติ เนะเตรียม
ความพร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ปรับ
โครงสร้างภาษี ดึงต่างชาติ แก้อัศจรรย์มนูญ
เร่งฟื้นประเทศหลังโควิดคลี่คลาย

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ
จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิกฤติโควิด-19
ถือเป็นอุบัติการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายด้านและ

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

แสนสิริ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าทั่วโลกที่ยังหา
จุดจบไม่ได้ ที่สำคัญทำให้เกิด ความเหลื่อมล้ำ
ไม่เท่าเทียม เกิดช่องว่างทางด้าน “ความมั่งคั่ง”
ระหว่าง “คนมี” กับ “คนไม่มี” กำลังขยายตัว
กว้างขึ้นมากกว่าปกติ

“วิกฤติโควิดในไทยครั้งนี้ทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ-สังคม ในสัดส่วนที่ห่าง
ออกจากกันมากขึ้น ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ที่เกิดขึ้นหลังโควิด เป็นเรื่องที่น่า
เป็นห่วง เพราะจะทำให้ความเท่าเทียมยิ่งถูก
ลดทอน คนรวย รวยขึ้น คนจน จนลงภาครัฐ
ควรถือโอกาส ยกการแก้ไขปัญหาคความเหลื่อม
ล้ำเป็นวาระแห่งชาติ”

นายเศรษฐา ย้ำว่า วาระแห่งชาติที่ทุกคน
ต้องช่วยกันยับยั้ง คือ ความเหลื่อมล้ำที่จะเกิด
ขึ้น เพื่อสังคมจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืน อยากให้
บริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งมาช่วย
กัน เพื่อประเทศไทยจะได้ฟื้นตัวและก้าวข้าม
วิกฤติได้ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้แม้แต่คนเดียว
“ผมจึงออกมา Call Out ให้ผู้ประกอบการช่วย

กันทำตามกำลังความสามารถ เพื่อให้ประเทศ
ผ่านวิกฤติครั้งนี้”

วัดซินซัด3-เตรียมพร้อมรอบด้าน

ขณะที่ แนวทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทย หลักสำคัญที่สุดอยู่ที่ “วัดซิน” ต้องมีเพียง
พอ จัดหาอย่างรวดเร็ว กระจายอย่างเสมอภาค
จากบทเรียนที่ผ่านมารัฐบาลควรเตรียมวัดซิน
“ซัดที่ 3” เพื่อสร้างภูมิจากการรุกรานของโควิด
ในรอบนี้ และมองข้ามซัดไปถึวัดซินบีหน้าและ
บีถัดไป โควิดจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดทุกปี
ดังนั้น ในปีหน้าต้องประเมินปริมาณวัดซินให้ตี
ควรสั่งเผื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เท่าของจำนวน
ประชากร โดยรัฐต้องลงทุนกับสวัสดิภาพและ
ความมั่นใจของประชาชนในระยะยาวมากขึ้น

อย่างไรก็ดี รัฐต้องลงมือเตรียมความพร้อม
รอบด้านเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้
เร็ว ไม่ว่าจะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้าง
งานเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนในยุโรป
สหรัฐ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐต้องหาเงินมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มโดยเฉพาะ
ธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านการกู้เพิ่ม
การปรับโครงสร้างการเก็บภาษีเพราะเป็นแหล่ง
รายได้ของรัฐที่จะถูกนำมาใช้ชำระหนี้และดำเนิน
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะการปรับภาษีความมั่งคั่ง
เรียกเก็บภาษีเพิ่มจากผู้ที่มีมั่งคั่งกว่าในรูปแบบ
ต่างๆ ให้เกิดภาวะการเงินที่สมดุลของประเทศ

การพุ่งราคาสินค้าและประกันราคาสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลัง
และอ้อย รัฐบาลต้องช่วยรับภาระในการสร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรกลับไปสร้างผลผลิต
ทางการเกษตร แทนที่จะรอเงินช่วยเหลืออย่าง
เดียวและประชาชนจะได้พอเลี้ยงตัวผ่านวิกฤติ
ในครั้งนี้ไปได้

มาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติไม่ว่า
จะเป็นภาษีหรือสิทธิประโยชน์ที่ต้องตอบโทย์
รวมทั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเรียกความ
เชื่อมั่นกลับคืนมาสู่ระบบการเมืองในสายตา
ประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะมีการปรับ
แก้ไขรายมาตราหรือแก้ไขฉบับต้องหาทางออก
ให้ได้ เพราะเศรษฐกิจและการเมืองแยกกัน
ไม่ขาด ถ้าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาต่อต้งค์ประกอบ
ทางการเมืองยังเป็นชนวนของความขัดแย้งอยู่
ประชาชนก็จะไม่มีความมั่นใจ การฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจก็จะชะลอไปด้วย
ทุ่ม100ล้านช่วยคนตัวเล็ก

อย่างไรก็ดี แสนสิริ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง

สังคม ได้ใช้งบ 100 ล้านบาท จัดทำโครงการ
“ไม่ทอดทิ้งใคร” หรือ “No One Left Behind”
มีวัตถุประสงค์ผลักดันวัดซินทั่วถึง-รักษา
เท่าเทียม-พยุงคนลำบาก เพื่อเป็นต้นแบบให้
ภาคธุรกิจนำไปใช้ ให้สังคมก้าวข้ามวิกฤตินี้ไป
ด้วยกัน สร้างสังคมที่ดี ชีวิตที่ดี การไม่ทอดทิ้ง
ใครจะเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเดินหน้า

เริ่มจาก 4 สาขาหลัก ผู้ถือหุ้น โดยการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน ในส่วนลูกบ้าน มี
มาตรการสำหรับ “Home Isolation” ช่วยเหลือ
ลูกบ้านที่รักษาแบบกักตัวที่บ้านสูงสุด และศูนย์
พักคอย (Community Isolation) เพื่อความอุ่นใจ
ปลอดภัยของลูกบ้านในโครงการ รวมทั้งปลูก
ฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น

ในส่วนของพนักงาน-คู่ค้า มีการจัดตั้ง
กองทุน Sansiri Relief Fund พร้อมทั้งจัดหา
วัดซินให้พนักงานทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ล่าสุดจัดซื้อวัดซินโมเดิร์นแชนัน 3 ให้พนักงาน
กว่า 6,000 คน ด้านสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการเข้าไปร่วมสร้างโรงพยาบาลสนาม ช่วย
แคมป์คนงาน สนับสนุนสินค้าเกษตรทั่วประเทศ
ทำแคมเปญช่วยเหลือเอสเอ็มอี อุดหนุนร้านค้า
ย่อยในชุมชน ดูแลชุมชนรอบโครงการ